
 

 

 

                     STOFNAÐ 26 APRÍL 1912 

 

Fundur var haldinn á Teams þann 8. maí 2023 kl.17:00 

Mætt eru Guðrún, Sölvi, Ólafur Daði og Bjarney framkvæmdastjóri. 

 

Dagskrá fundar: 

1. Upphæð styrkveitinga til aðildarfélaga þegar kemur að viðburðum 

Rætt var um að hækka fjárhæðir til aðildarfélaga þegar kemur að viðburðahaldi, 

ákveðnar voru eftirtaldar upphæðir: 

17. júní íþróttahátíð – 150 þúsund krónur í heildina sem skiptast á milli þeirra  

aðildarfélaga sem taka þátt. 

Íþróttamanneskja ársins – 150 þúsund krónur 

Formannafundur – 100 þúsund krónur 

Sambandsþing – 200 þúsund krónur 

Þessar upphæðir standa þar til þetta hefur verið tekið fyrir á formannafundi og í 

næstu fjárhagsáætlunargerð. 

Reynt verður að finna fleiri leiðir til að styðja fjárhagslega við aðildarfélög. 

 

2. Fara yfir samning UMSB og Borgarbyggðar  

Farið var í sameiningu fyrir núgildandi samning UMSB og Borgarbyggðar, innihald 

hans rætt og komið með athugasemdir um þau atriði sem stjórn telur að þurfi að 

endurskoða í nýjum samningi. Fyrsti fundur með Borgarbyggð verður haldinn þann 

23. maí n.k. 

 

3. Önnur mál 

 

Engin önnur mál voru á dagskrá 

 

 


